

ตีเกราะ เคาะไม้

คาดหวังอะไรจากรัฐบาลใหม่

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว จากนั้นต้องจับตาดูว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลอย่างไร แล้วคนอุดมศึกษาคาดหวังอะไรจากรัฐบาลใหม่

เริ่มกันที่ ปาลิตา ประจันพล “ป๊อบ” นักศึกษาชั้นปีที่ 2

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย บอกว่า อยากให้รัฐบาลใหม่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการทำงานได้ เพราะรัฐบาลที่ผ่านมาประชาชนไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบการทำงานได้เลย ส่วนประเด็นที่ป๊อบอยากเห็นจากรัฐบาลใหม่ เรื่องการพัฒนาด้านการศึกษาให้เป็นไปอย่างเท่าเทียมกันจริงๆ ไม่ใช่เป็นแค่คำพูดที่ว่าจะทำให้ทุกคน

ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้อยากให้รัฐบาลดูแลเรื่องการรักษาพยาบาลประชาชนอย่างทั่วถึง โดยถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ไม่ใช่ปล่อยให้ประชาชนทั่วไปที่จะต้องมาระดมทุนในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และต้องดูแลเรื่องเศรษฐกิจของประเทศและ

ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นไม่ใช่มองแค่เรื่องค่าแรงขั้นต่ำเท่านั้น

“เอิร์ธ” ธนพงษ์ วังทอง นักศึกษาชั้นปี 4 สาขารัฐศาสตร์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มจ.) จ.เชียงใหม่ บอกว่า สิ่งหวังจากรัฐบาลใหม่คือการแก้ไขปัญหาทุกเรื่องให้มากที่สุด เช่น การศึกษา กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น อันดับแรกการพัฒนาเรื่องการศึกษา เพราะการศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาทุกอย่าง รองลงมาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศที่จะต้องพัฒนาให้เท่าเทียมกับประเทศอื่น ๆ นอกจากนี้อยากให้รัฐบาลใหม่สานต่อนโยบายเดิมของรัฐบาลเก่าที่เป็นนโยบายที่ดีอยู่แล้ว เพื่อจะได้ไม่ต้องมาเริ่มใหม่

วรภรณ์ ทองชมภู “ฝน”

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) รัตนโกสินทร์ บึงพระพิบูลย์ จักรวรรดิ บอกว่า ขณะนี้ความเป็นอยู่ของ

คนในประเทศยังมีความเหลื่อมล้ำกันมาก โดยเฉพาะคนที่มีความรู้ดีกับคนระดับรากหญ้า อยากให้คนระดับรากหญ้ามีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม ขณะที่การเงินก็ฝืดมาก ฝนอยากให้รัฐบาลใหม่เร่งแก้ปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่อยากให้คนไทยเกิดความขัดแย้งกัน และเร่งพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้นด้วย

อย่างไรก็ตามเมื่อประชาชนได้เลือก ส.ส.คนใดก็ตามเข้ามาทำงานแล้วก็อยากให้ทำงานเต็มที่ และทำตามนโยบายที่ให้ไว้แก่ประชาชน เพื่อเกิดรูปธรรมโดยเร็ว ถ้าทำได้ก็จะได้รับความเชื่อถือจากประชาชนมากขึ้น.



ปาลิตา

ธนพงษ์

วรภรณ์